

Sức hút từ các phong trào thi đua

Với nội dung thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương, huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các phong trào thi đua do huyện Văn Yên phát động thời gian qua đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, tạo được niềm tin, sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân.

Nhiều năm qua, ngoài các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh phát động, hàng năm, huyện Văn Yên đều chủ động tổ chức phát động thêm nhiều phong trào mang dấu ấn riêng của địa phương. Mới đây nhất, sau ảnh hưởng từ cơn bão số 3, huyện Văn Yên có nhiều tuyến đường bị hư hỏng, hàng trăm điểm bị sạt lở ta luy. Với khối lượng công việc nhiều, phương tiện, máy móc hạn chế, lại đòi hỏi tiến độ nhanh về thời gian, huyện Văn Yên đã linh hoạt, sáng tạo phát động Phong trào "Chung tay cứu lấy con đường" nhằm kêu gọi, vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp vật liệu, ngày công và tham gia bảo vệ, khắc phục các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Với nội dung thiết thực, xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cùng với cách làm bài bản, huyện hỗ trợ dầu máy, rọ đá, huy động phương tiện máy móc, nhân dân đóng góp ngày công, Phong trào đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, nhận được sự đồng thuận, tham gia đồng hành của nhân dân. Anh Đặng Ton Nga - Trưởng thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp cho biết: "Từ

khi có đường, nhân dân đi lại thuận tiện, nông sản vừa dễ tiêu thụ lại bán được giá cao. Vì vậy, khi mưa, lũ gây sạt lở đất, được cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động, được hỗ trợ về rọ đá, dầu máy, phương tiện, bà con nhân dân trong thôn đã nhiệt tình tham gia với hàng trăm ngày công để kê 40 rọ đá và hót dọn hàng trăm mét khối đất, giúp tuyến đường được thông suốt, an toàn". Đến hết ngày 14/11, toàn huyện Văn Yên đã khắc phục hoàn toàn 335/350 điểm sạt lở ta luy dương, hót dọn khoảng 98% đất, đá; khắc phục 85/108 điểm sạt ta luy âm, trong đó: 39 điểm đã khắc phục xong bằng rọ thép, 25 điểm bằng mở rộng nền đường vào ta luy dương, 21 điểm đang thi công...

Ông Đỗ Cao Quyển - Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng cho biết: "Năm 2024, Mỏ Vàng sẽ cán đích nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch của huyện. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "110 ngày, đêm tăng tốc, cán đích huyện nông thôn mới", mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân của Mỏ Vàng đã trở thành những hạt nhân thi đua; cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tăng tốc hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới. Nhờ đó, đến tháng 9/2024, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,83 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 12,83%. Xã không còn nhà tạm, dột nát, tỷ lệ người dân sử



Người dân huyện Văn Yên cùng tham gia Phong trào "Chung tay cứu lấy con đường".

dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 98%". Rõ ràng, các phong trào thi đua do huyện Văn Yên phát động đều có nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Tiếp đó là có cách làm bài bản, cấp ủy, chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở đều vào cuộc đồng bộ, phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương, tiên phong của người đứng đầu, của các đảng viên trong thực hiện phong trào. Ở Văn Yên, những người đứng đầu cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở đều

chủ động bố trí thời gian trực tiếp tham gia lao động cùng nhân dân, giúp họ hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có thể khẳng định, ở Văn Yên, các phong trào thi đua đã tạo được sức hút, sự lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân, sự chung sức của cả cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy mỗi địa phương, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

HOÀI ANH

Năm 2024, huyện Văn Yên còn phát động một số phong trào ý nghĩa như: "Đòng họ, thôn không còn hộ nghèo", "2 chung, 5 cùng, 1 đích đến", "110 ngày, đêm tăng tốc, cán đích huyện nông thôn mới"... Các phong trào thi đua đã thu hút gần 1.000 hộ dân ở 25 xã, thị trấn hiến tặng trên 151.000 m² đất; tháo dỡ 2.659 m² tường rào và công trình xây dựng khác; chặt bỏ 40.118 cây trồng để mở rộng trên 58 km đường giao thông với tổng trị giá hơn 12,8 tỷ đồng; 15 thôn và 10 dòng họ thuộc 24 xã đã đăng ký thi đua không còn hộ nghèo; 24/24 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Trấn Yên có 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Trong 38 mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đến nay, huyện Trấn Yên có 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Phát triển các ngành công nghiệp hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 của huyện Trấn Yên ước đạt 1.760 tỷ đồng, bằng 123,9% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2023. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn được đẩy mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 1.840 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 85 triệu USD, bằng 100% kế hoạch. Hoạt động du lịch chuyển biến tích cực, số lượt khách du lịch đến địa bàn ước đạt 63.000 người, bằng 157,5% kế hoạch, trong đó khách quốc tế đạt trên 12 nghìn người, bằng 101% kế hoạch; doanh thu từ du lịch đạt trên 49 tỷ đồng, bằng 140,3% kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý thị trường dịp cuối năm, huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung khảo sát nắm bắt tình hình diễn biến thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, chống đầu cơ tăng giá, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và lợi ích người tiêu dùng.

MINH THUY

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - HUYỆN YÊN BÌNH:

Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng 3 cụm công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành của tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Yên Bình về công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2 và Phú Thịnh 3.

Theo đó, 3 Cụm công nghiệp: Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3 nằm trên địa bàn 2 xã là Thịnh Hưng và Phú Thịnh với tổng diện tích 225 ha, diện tích đất phải thu hồi là 217,48 ha, thuộc 264 hộ gia đình và 5 tổ chức. Ngay sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND huyện đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ và thủ tục pháp lý; phê duyệt kế hoạch điều tra, khảo sát, đo

đạc, kiểm đếm và triển khai họp dân làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền hoàn thành công tác đo đạc và phê duyệt bản đồ địa chính thu hồi đất đảm bảo theo quy định; thành lập và chỉ đạo hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình dự án theo quy định. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến diện tích đất có nguồn gốc do Công ty cổ phần Chè Văn Hưng quản lý. Cụ thể, có 12,67 ha là đất chưa có quyết định thu hồi (trong đó 5,4 ha là đất tranh chấp, đang đợi thi hành án đối với hộ gia đình), diện tích 2,11 ha đã thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên

Bình và diện tích 0,3 ha đã thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái. Các đại biểu cũng xem xét các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án...

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Yên Bình tổng hợp và hoàn thiện báo cáo chi tiết về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

MINH HUỖN

Tin văn

■ Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2024 ước đạt 69% (tăng 9% so với năm 2019, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 38,4% (tăng 9% so với năm 2019,

mục tiêu đến năm 2025 đạt trên 40%, cao nhất trong 14 tỉnh trong vùng).

■ Toàn tỉnh hiện có 442 trường mầm non và phổ thông. Dự ước hết năm 2024 có 350 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc

gia, chiếm 79,2%, vượt 9,2% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; 400 cơ sở giáo dục đạt tiêu chí "Trường học hạnh phúc" chiếm 88,7% tổng số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (trừ các trường cao đẳng), trong đó có 396 trường mầm non và phổ thông.

■ Toàn tỉnh hiện có tổng

số 358 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, 108.778 công trình cấp nước cho 160.454 hộ gia đình. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 96%. Dự ước hết năm 2024, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý ở khu vực nông thôn đạt 59,71%.

THU HẠNH